

Tuyên bố của Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery về Ngân sách Điều hành FY26 được Đề nghị và các Sửa đổi cho Chương trình Cải tạo Cơ bản FY 2025-30

Ngày 23 Tháng 10, 2024

Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery (Hội đồng) đã nhận được [các đề nghị cho Năm Tài chính \(FY\) 2026 Ngân sách Điều hành và các Sửa đổi cho Chương trình Cải tạo FY 2025-2030 của Trường Công lập Quận Montgomery \(MCPS\)](#) vào đầu tuần này. Trong đề nghị với Hội đồng, Giám đốc MCPS, Dr. Thomas Taylor đã chia sẻ rằng một sai lầm trước đây của học khu đã góp phần gây ra sự thiếu hụt về lợi tức trong ngân sách điều hành FY 2026.

Ngân sách điều hành FY 2026 vẫn ở mức \$1,853 tỷ USD, nhưng học khu đang tìm \$21,6 triệu USD từ quận để bù đắp một phần thiếu hụt doanh thu \$39,3 triệu USD. Sự thiếu hụt là do một lỗi lầm trong tính toán viện trợ của nhà nước cho dự án Charles W. Woodward. Một phần thiếu hụt sẽ được giải quyết bằng cách tái phân bổ nguồn tài trợ CIP hiện có, nhưng cần có nguồn vốn địa phương để hoàn thành các dự án như Trường Trung học Charles W. Woodward, Trường Trung học Northwood, Trường Trung học Crown và cơ sở quan trọng HVAC.

Hội đồng Giáo dục xem trọng việc nhóm của ông giám đốc đã tìm thấy lỗi lầm này và đang giải quyết vấn đề một cách công khai. Những lỗi lầm như thế này làm suy yếu niềm tin và sự tin cậy của công chúng đối với khu học đường. Điều bắt buộc là chúng ta phải làm sáng tỏ những vấn đề này, thực hiện hành động sửa chữa và xác định con đường phía trước để hỗ trợ tầm nhìn của chúng ta cho MCPS.

Hội đồng cam kết hợp tác chặt chẽ với ban lãnh đạo mới của MCPS để thiết lập các biện pháp kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn các vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đến học khu. Dr. Taylor và nhóm của ông luôn cam kết hết mình cho các mục tiêu chung là cải tiến liên tục, sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Trách nhiệm quan trọng nhất là bảo đảm các dự án trường học hiện tại được hoàn tất đúng thời hạn và đáp ứng nhu cầu của học sinh Quận Montgomery. Hội đồng kêu gọi sự hỗ trợ của quận khi chúng ta đối mặt với trở ngại này và cung cấp cho học sinh cơ sở giáo dục để hỗ trợ sự thành công của các em.

Phiên làm việc công khai theo lịch trình của Hội đồng về chủ đề này là Ngày 24 Tháng 10. Hai phiên điều trần công khai sẽ được tổ chức vào Ngày 4 và 6 Tháng 11. Diễn giả ghi danh cho buổi điều trần bắt đầu vào trưa Ngày 24 Tháng 10. Để tìm hiểu thêm và đăng ký để phát biểu, hãy truy cập [trang mạng](#) của Board of Education.

Hội Đồng Giáo Dục sẽ có quyết định cuối cùng về ngân sách điều hành FY 26 và CIP vào Ngày 21 Tháng 11.